

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thái Bình nguyện chung sức đồng lòng, đoàn kết thống nhất, quyết tâm phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu trong miền Bắc và gương mẫu về mọi mặt

(Tiếp theo trang 1)

Hôm nay, với niềm tự hào, lòng thành kính và biết ơn vô hạn Bác Hồ muôn vàn kính yêu, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà trong thế kỷ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba (26/10/1958 - 26/10/2023). Đây là sự kiện chính trị trọng đại, thiêng liêng, mãi mãi khắc ghi trong tâm trí, tình cảm không thể phai mờ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình với Đảng, Bác Hồ kính yêu; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để chúng ta tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn, nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng và lời chúc tốt đẹp nhất.

Trong giờ phút trang trọng này, những lời căn dặn giản dị, thân thương, triu mến của Người lại vang vọng mãi và vô cùng sâu lắng, chứa đựng những nội dung tư tưởng lớn lao, có sức cảm hóa và lan tỏa sâu sắc. Chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam; người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Chúng ta xúc động tưởng nhớ và tri ân các nhà lãnh đạo tiền bối kiệt xuất của Đảng, của dân tộc và quê hương Thái Bình; các anh hùng liệt sĩ và đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; ghi nhớ và biết ơn các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người và gia đình có công với cách mạng về những cống hiến cao cả cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng.

*Kính thưa quý vị đại biểu!
Thưa toàn thể nhân dân!*

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phong trào cách mạng của địa phương, trong đó có phong trào cách mạng Thái Bình. Ngay từ thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám, trong nhiều bài viết, báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản, Người đã nhiều lần nhắc đến phong trào yêu nước, đấu tranh cách mạng của nhân dân tỉnh nhà. Từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công đến lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và dành cho Đảng bộ, nhân dân Thái Bình những tình cảm ân tình, sự quan tâm, kịp thời động viên, khích lệ, cổ vũ phong trào của tỉnh; Thái Bình đã vinh dự được năm lần đón Bác về thăm. Người đã để lại trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình những kỷ niệm sâu sắc. Đó là những mốc son lịch sử vẻ vang, thể hiện sự quan tâm và tình cảm sâu nặng của Người dành cho tỉnh Thái Bình. Mãi mãi là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

*Kính thưa quý vị đại biểu!
Thưa toàn thể nhân dân!*

Trong những lần về thăm và làm việc tại Thái Bình, Bác đều ân cần chỉ bảo, dặn dò sâu sắc Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà phải đoàn kết một lòng; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ trương công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, phải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị; phát huy những lợi thế của tỉnh đất tốt, dân đông; phải tích cực khai hoang và tăng năng suất cây trồng...

Cách đây 65 năm, ngày 26/10/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Bình lần thứ ba, khi đó tỉnh nhà vừa giành thắng lợi lớn trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng tổ đổi công và hợp tác xã. Sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh và dự Đại hội sản xuất Đảng - Xuân tỉnh Thái Bình, tại sân vận động thị xã, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói chuyện với đại biểu nhân dân trong tỉnh.

Điều đầu tiên, Bác khen ngợi những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đạt được trong kháng chiến chống Pháp cũng như trong xây dựng, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và động viên: Đồng bào, bộ đội, cán bộ Thái Bình đã anh dũng đánh giặc. Hòa bình lập lại, đã cố gắng và có thành tích trong công cuộc khôi phục kinh tế và phát triển



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

văn hóa. Như về binh dân học vụ, thị xã Thái Bình và 17 xã, 4 huyện đã thanh toán nạn mù chữ, nhưng mới làm xong về căn bản, còn phải cố gắng nữa. Phong trào vệ sinh phòng bệnh cũng khá, cần chú ý đảm bảo sức khỏe cho dân, có khỏe mạnh mới sản xuất tốt. Về sản xuất, do cố gắng của đồng bào và cán bộ, vụ mùa năm nay tốt hơn năm ngoái. Tổ đổi công và hợp tác xã có phát triển, cán bộ thì tham gia lao động sản xuất và lãnh đạo sát hơn, lại có sáng kiến như "sạch làng tốt ruộng", như thế là tốt.

Tuy đã đạt được những thành tựu quan trọng nhưng Bác cũng nhắc nhở, căn dặn cán bộ và nhân dân, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong công tác sản xuất nông nghiệp: Không chủ quan, phải thường xuyên kiểm tra ruộng lúa, chú ý diệt chuột, trừ sâu, phòng bão; phải chuẩn bị gặt nhanh, gặt tốt, gặt kỹ, chớ để thóc lúa rơi vãi; việc phát triển tổ đổi công nhiều nhưng phải chú ý đến chất lượng... Người cũng lưu ý cần tiếp tục áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật từ khâu làm đất, chọn giống đến chăm bón, bảo vệ thực vật... Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Bác căn dặn: Phải cũng cố thật tốt các tổ đổi công và hợp tác xã. Phát triển đến đâu, cũng cố tốt đến đâu. Xây dựng tổ đổi công và hợp tác xã cũng như bên cái dãi thừng, thừng càng nhiều sợi chấp lại càng mạnh, càng bền, càng tốt, kéo gì cũng nổi... Xây dựng tổ đổi công phải theo nguyên tắc tự nguyện tự giác, không gò ép. Các tổ nhỏ thỏa thuận với nhau hợp thành tổ vừa, tổ vừa cũng theo nguyên tắc tự nguyện hợp lại thành tổ lớn, tiến dần lên hợp tác xã.

Đã với cán bộ, đảng viên, Bác căn dặn: Muốn phục vụ tốt phải đi sát xuống nông thôn. Phải đánh thông tư tưởng và động viên sáng kiến và lực lượng của toàn Đảng, toàn dân. Mọi người phải quyết tâm làm cho được và tin tưởng làm nhất định được... Cán bộ lãnh đạo phải nắm vững chính sách của Đảng và Chính phủ, phải đi đúng đường lối giải quyết tâm làm cho được và tin tưởng làm nhất định được, quyết tâm vì như nhựa trong cây, nếu nhựa đi từ trong cây ra cành cây thì cây xanh tốt, cành cây nào không có nhựa sẽ bị khô héo, không có lá, có quả. Cán bộ cần làm ruộng thì nghiêm, có rút kinh nghiệm mới thấy cái tốt cái xấu; cái tốt đồng bào sẽ làm theo. Cán bộ tỉnh, huyện cần sắp xếp thời giờ tham gia sản xuất với đồng bào, phải đi sâu đi sát thực tế, tránh quan liêu tự mãn. Tất cả đảng viên và đoàn viên thanh niên lao động, anh em bộ đội phục vụ, chiến sĩ lao động, cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng phải làm gương mẫu, làm đầu tàu. Các cụ phụ lão thì ra sức đôn đốc con cháu thi đua. Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết chặt chẽ thành một khối ra sức thi đua.

Cuối bài nói chuyện, Bác gửi lời thăm hỏi tới toàn quân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Bác động viên, khen ngợi thành tích mà tỉnh đạt được, đồng thời mong muốn: Thái Bình có nhiều điều kiện thuận lợi, người đông, đất tốt, nước có sẵn, đồng bào và cán bộ phải cố gắng làm cho tỉnh nhà thành một tỉnh gương mẫu trong miền Bắc.

*Kính thưa quý vị đại biểu!
Thưa toàn thể nhân dân!*

Trong suốt 65 năm qua (1958 - 2023), những tình cảm sâu nặng, lời chỉ bảo ân tình của Bác đã khắc sâu trong tâm trí mỗi người dân và trở thành động lực tinh thần to lớn, thôi thúc Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được những thành tích quan trọng, có ý nghĩa to lớn trên tất cả các lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới. Một lòng đi theo Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, có những đóng góp xứng đáng trong các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thái Bình là một trong những cái nôi của phong trào yêu nước. Là một trong những địa phương có tổ chức đảng ra đời sớm nhất trong cả nước (tháng 6/1929). Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân dân Thái Bình bước vào cao trào cách mạng mới, điển hình là cuộc đấu tranh của nông dân Tiên Hưng - Duyên Hà (tháng 5/1930), nông dân Tiên Hải (tháng 10/1930) và là địa phương có phong trào mạnh nhất ở Bắc Kỳ... Trong giai đoạn 1939 - 1945, nhân dân trong tỉnh hàng hải tham gia các tổ chức cứu quốc, Việt Minh, đẩy mạnh các hoạt động xây dựng lực lượng, sắm sửa vũ khí, trấn áp bọn phản cách mạng tiến tới khởi nghĩa, giành chính quyền thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám lịch sử.

Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Thái Bình trở thành căn cứ kháng chiến và hậu phương an toàn của quân, dân đồng bằng Bắc Bộ. Những con người nơi đây đã kiên cường bám đất, bám làng, giành dân, nắm thế, đánh địch và huy động đáng kể sức người, sức của cho chiến trường cả nước. Thái Bình xứng đáng với danh hiệu "Quần đảo một lòng tiến diệt quân địch".

Ngay trong khói lửa chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Đảng bộ, nhân dân Thái Bình vẫn "vững tay chèo, chắc tay súng", vừa sản xuất quần chúng, phải biến quyết tâm của Đảng và Chính phủ thành quyết tâm của toàn dân. Mọi người phải có quyết tâm làm cho được và tin tưởng làm nhất định được, quyết tâm vì như nhựa trong cây, nếu nhựa đi từ trong cây ra cành cây thì cây xanh tốt, cành cây nào không có nhựa sẽ bị khô héo, không có lá, có quả. Cán bộ cần làm ruộng thì nghiêm, có rút kinh nghiệm mới thấy cái tốt cái xấu; cái tốt đồng bào sẽ làm theo. Cán bộ tỉnh, huyện cần sắp xếp thời giờ tham gia sản xuất với đồng bào, phải đi sâu đi sát thực tế, tránh quan liêu tự mãn. Tất cả đảng viên và đoàn viên thanh niên lao động, anh em bộ đội phục vụ, chiến sĩ lao động, cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng phải làm gương mẫu, làm đầu tàu. Các cụ phụ lão thì ra sức đôn đốc con cháu thi đua. Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết chặt chẽ thành một khối ra sức thi đua.

Đất nước thống nhất, Thái Bình nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực cũng cố quan hệ sản xuất, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; từng bước tăng cường cơ sở vật chất, ổn định đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời làm tròn nghĩa vụ hậu phương trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Những kết quả đó đã tạo tiền đề thuận lợi để Thái Bình vượt qua thách thức lớn

lao và được bồi dưỡng, vững vàng hơn trong giai đoạn cách mạng mới.

Bước vào công cuộc đổi mới đất nước, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của thời kỳ khủng hoảng kinh tế, giành nhiều thành tựu rất quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Từ một tỉnh nông nghiệp còn nhiều khó khăn, kinh tế của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, Thái Bình đã thực hiện thành công chương trình "điện, đường, trường, trạm, thông tin, nước sạch", là tỉnh dẫn đầu cả nước về làm đường giao thông nông thôn, làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt. Năm 2019 đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh. Nhiều chủ trương, chính sách tiếp tục được triển khai đồng bộ, kịp thời như: tích tụ ruộng đất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới, thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội...

Đặc biệt, những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 song Đảng bộ, nhân dân Thái Bình đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Bám sát và vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và thực tiễn của địa phương, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn đoàn kết, thống nhất, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều mục tiêu, nhiệm vụ được thực hiện có hiệu quả, nhiều nút thắt, điểm nghẽn được tập trung tháo gỡ; nhiều chương trình, kế hoạch phát triển có tầm chiến lược được hoạch định; môi trường đầu tư của tỉnh được cải thiện rõ rệt, trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp, tập đoàn uy tín.

Kinh tế liên tục đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quy mô và tiềm lực nền kinh tế không ngừng được nâng lên: tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh năm 2021 tăng 6,68%, năm 2022 tăng 9,52%; 9 tháng năm 2023 tăng 7,72% so với cùng kỳ, đứng thứ 13 toàn quốc và thứ 6 vùng đồng bằng sông Hồng. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đến nay toàn tỉnh có 26 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình, các khu, cụm công nghiệp được chỉ đạo thực hiện địa bàn, khẩn trương. Với nhiều giải pháp đồng bộ, Thái Bình đã vươn lên trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài; đến nay đã thu hút được nhiều dự án lớn vào các khu công nghiệp, Khu kinh tế của tỉnh; số dự án đăng ký đầu tư tăng nhanh, trong đó có nhiều nhà đầu tư lớn có uy tín trong và ngoài nước như dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái, khu công nghiệp Hải Long, khu công nghiệp VSIP Thái Bình... Tính đến tháng 9/2023 có 322 dự án đầu tư vào Khu kinh tế và các khu công nghiệp với tổng số vốn đầu tư 134.850 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt trên 2 tỷ USD.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Đến nay tỉnh đã được

công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở mức độ 3. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn hơn 2%, bằng một nửa so với mức bình quân chung của cả nước. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo thường xuyên và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức bộ máy cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn. Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp tiếp tục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, tạo sức lan tỏa. Công tác kiểm tra, giám sát, nội chính được tăng cường, từng bước siết chặt kỷ cương, kỷ luật, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến, dân chủ được mở rộng, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp tiếp tục được đổi mới; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên.

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Hồ Chí Minh; nhiều tập thể, cá nhân được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; Lao động tiên tiến, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, những người con xa quê phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, làm giàu cho bản thân, gia đình và đóng góp cho quê hương, góp phần hiện thực hóa lời căn dặn của Người: "Làm cho tỉnh nhà thành một tỉnh gương mẫu trong miền Bắc" và "Làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt".

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể nhân dân!

Càng tự hào về thành quả đã đạt được bao nhiêu thì càng thấy trách nhiệm của mình to lớn bấy nhiêu. Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo vốn có, Thái Bình vững tin sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành quả phát triển hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa vào thành quả phát triển chung của đất nước, xứng đáng với niềm tin của nhân dân tỉnh nhà và sự kỳ vọng của cả nước. Định hướng kim chỉ nam cho chặng đường tới, Thái Bình luôn quán triệt sâu sắc và nhất quán quan điểm của Đảng: "Phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên". Nỗ lực thực hiện có hiệu quả các quan điểm chiến lược, mục tiêu, định hướng phát triển trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Để sớm đạt được mục tiêu đó, trước hết cần phải tăng cường xây dựng Đảng và nâng cao năng lực của hệ thống chính quyền, xây dựng đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ; quyết liệt trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và sức cạnh tranh; tăng cường đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội một cách đồng bộ nhằm phát huy cao nhất các tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhất là tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh; thúc đẩy thu hút đầu tư có trọng tâm, chọn lọc gắn với tiềm năng, định hướng phát triển dài hạn của tỉnh. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể nhân dân!

Thiết thực kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba (26/10/1958 - 26/10/2023), trong thời gian qua, các cấp, ngành trong toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động kỷ niệm và phát động các phong trào thi đua thực hiện lời Bác dạy. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chi bộ, đảng bộ cơ sở, đoàn thể lựa chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân để bồi dưỡng, xây dựng thành mô hình tiêu biểu và đăng ký với cấp ủy để theo dõi, giám sát. Đến nay đã xây dựng được hàng trăm mô hình điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực. Nhiều mô hình tiêu biểu đã phát huy hiệu quả, được nhân rộng ở nhiều địa phương. Các cấp, các ngành, đoàn thể đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi.

Từ kết quả học tập và làm theo đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng và kính dâng lên Người những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa "làm nghìn việc tốt".

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, xin được chúc mừng thành tích của các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng các điển hình tiêu biểu sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, không ngừng nỗ lực phấn đấu hơn nữa, xứng đáng là nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, gương sáng để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo.

Đồng thời, với niềm tin và khát vọng phát triển Thái Bình ngày càng giàu mạnh, văn minh, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, những người con xa quê phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, làm giàu cho bản thân, gia đình và đóng góp cho quê hương, góp phần hiện thực hóa lời căn dặn của Người: "Làm cho tỉnh nhà thành một tỉnh gương mẫu trong miền Bắc" và "Làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt".

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể nhân dân!

Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ ba là dịp Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà khắc ghi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, khơi dậy niềm tin, lòng tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, về Đảng quang vinh để tiếp tục vững bước trên con đường cách mạng về vang mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thái Bình xin nguyện chung sức đồng lòng, đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; quyết tâm phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu trong miền Bắc và gương mẫu về mọi mặt như Bác hằng mong muốn; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh theo tầm nguyện của Người.

Một lần nữa, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh, trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!